
 
 

/-2-ผูเขารวมประชุม... 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป  2561 

วัน พฤหัสบด ีท่ี  5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
ณ  หองประชุมตนออ  1  เทศบาลตําบลปาออดอนชัย 

 
ผูมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายชิราวุฒิ  นันตะรัตน ประธานสภาเทศบาล ชิราวุฒิ  นันตะรัตน  
2 นายจํารัส   ทองคํา รองประธานสภาเทศบาล จํารัส   ทองคํา  
3 น.ส.คนึงนิตย  พรมมินทร เลขานุการสภาฯ คนึงนิตย  พรมมินทร  
4 นายสมพบ   มณีคํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมพบ   มณีคํา  
5 นายพรศักดิ์  ไชยชมภู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พรศักดิ์  ไชยชมภู  
6 นางอรุณรัศมี  คําภูแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อรุณรัศมี  คําภูแกว  
7 นายทรงวุฒิ  แกวสิทธิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ทรงวุฒิ  แกวสิทธิ  
8 นางสมพินธุ  กิติยศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมพินธุ  กิติยศ  
9 นายยุทธพงศ   ไวยะกา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ยุทธพงศ   ไวยะกา  

10 นายสมาน  พรมวิภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาน  พรมวิภา  
11 นายไพฑูรย  สุวรรณทา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ไพฑูรย  สุวรรณทา  

 
 
 
ผูไมเขาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 - - -  
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ผูเขารวมประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุรพล   วงศวัฒนะ นายกเทศมนตรีฯ สุรพล   วงศวัฒนะ  
2 นายจินดา  สัตนาโค รองนายกเทศมนตรีฯ จินดา  สัตนาโค  
3 นายบัญญัติ  ปนอินทร รองนายกเทศมนตรีฯ บัญญัติ  ปนอินทร  
4 นายบรรจง  สมศรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ บรรจง  สมศรี  
5 นายสมเกียรติ  คําใจวัง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สมเกียรติ  คําใจวัง  
6 นางศรีมอย  ชะเอมทอง รองปลัดเทศบาลฯ ศรีมอย  ชะเอมทอง  
7 น.ส.ภชัธีญา  เนติแพทยกุล หัวหนาสํานักปลัด ภัชธีญา  เนติแพทยกุล  
8 นายสมพล    บั้งเงิน ผูอํานวยการกองชาง สมพล    บั้งเงิน  
9 น.ส.ภัทรวดี  ชื่นชิด หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสขุ ภัทรวดี  ชื่นชิด  

10 นายผดุงศิลป  อินทรรังษี หัวหนาฝายบริหารการศึกษา ผดุงศิลป  อินทรรังษี  
11 ส.อ.เสกสรร ปญญานุวัฒน นิติกร ส.อ.เสกสรร  ปญญานุวัฒน  
12 นางน้ําทิพย  ศรีเวชคําตา นักวิชาการพัสดุ น้ําทิพย  ศรีเวชคําตา  

     
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
เลขานุการสภาฯ -ขอเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย , เชิญนายยุทพงศ  ไวยะกา กลาวนํา-    

สวดมนต 
-นับองคประชุมฯ แลวมีจํานวน 11 ทาน 
-ขอเชิญประธานสภาฯ เปดประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ -กลาวเปดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2561 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 กํานันตําบลปาออดอนชัยคนใหม นายประสิทธิ์ ชาวนา  
1.2 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 ไดเขารวมปฏิบัติการคนหาผูสูญหายท่ีถํ้าหลวงนางนอน 

อําเภอแมสาย  พรอมกับนางอรุณรัศมี  คําภูแกว และ อปพร.อีก 6 คน ในนามของเทศบาล
ตําบลปาออดอนชัย และในนามของปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลปาออดอนชัย 

1.3 ไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมาธิการบริหาร สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ในสัดสวนของ
ประธานสภาใน 17 จังหวัดภาคเหนือ  ซ่ึงชุดเดิมจะหมดวาระในวันท่ี 14 กรกฎาคม 
2561  

1.4 นายธนกฤต  ธงศรี ปลัดเทศบาลตําบลปาออดอนชัย ไปเขารับการอบรมหลักสูตรหลัก
กฎหมายปกครองและคดีปกครองเก่ียวกับการปฏิบัติราชการและความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี จังหวัดเชียงใหม 

1.5 รายงานฐานะการเงินการคลังเทศบาลตําบลปาออดอนชัย  ณ  วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  

ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2561   เม่ือวัน พุธ ท่ี  30 พฤษภาคม 2561   ณ หองประชุม   
ตนออ 1 เทศบาลตําบลปาออดอนชัย 

ประธานสภาฯ -คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออ
ดอนชัย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2561  วันพุธ ท่ี 30  พฤษภาคม  2561  
ไดตรวจรายงานการประชุมดังกลาวเม่ือวันท่ี   7  มิถุนายน  2561  มีขอแกไขในหนาท่ี 4 
ระเบียบขอกฎหมาย ขอ 2 วรรคท่ี 2 บรรทัดท่ี 2 บทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซอจัดจาง  

แกไขเปน  การจัดซ้ือจัดจาง และหนาท่ี 6 ระเบียบวาระท่ี 5.3 นายกเทศมนตรีฯ บรรทัดท่ี 5  

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง แกไขเปน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  

 -สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอแกไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
นางอรุณรัศมี คําภูแกว -ขอใหสมาชิกสภาฯ เปดไปท่ีหนาท่ี 9 เลขานุการสภาฯ นับองคประชุมมีจํานวน 10 ทาน 
 แลวท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 9 ทาน งดออกเสียง 1 ทาน ไดแกประธานสภาฯ รูสึกวาขาดหายไป 

1 ทานคือ นายทรงวุฒิ แกวสิทธิ ซ่ึงขณะท่ีขอมตินายทรงวุฒิ แกวสิทธิ ไดออกไปขางนอก  ตอง
ลงบันทึกดวยหรือไม 

ประธานสภาฯ -ใหลงบันทึกวา ไมอยูในหองประชุม 1 ทาน 
 -สมาชิกสภาฯทานใดจะแกไขเพ่ิมเติม  
ท่ีประชุม -ไมมีขอแกไข 
ประธานสภาฯ -หากไมมีทานใดแกไขเพ่ิมเติม ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2561   วันพุธ  ท่ี 30 พฤษภาคม 2561       
ณ หองประชุมตนออ 1 เทศบาลตําบลปาออดอนชัย 

 -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ  -ท่ีประชุมมีมติ 
    -เห็นชอบ จํานวน 10 ทาน  
  -ไมเห็นชอบ  จํานวน  -  ทาน 
  -งดออกเสียง จํานวน 1  ทาน ไดแก ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม 
 -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
 -ไมมี- 
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหมเพ่ือพิจารณา 

5.1 ขอความเห็นชอบในการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชน โครงการขุดลอกลําหวยโปงแดง 
จํานวน 2 จุด ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตําบลปาออดอนชัย บานปุยคําหมูท่ี 14             
ต.ปาออดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
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นายกเทศมนตรีฯ  -ตามหนังสือท่ีวาการอําเภอเมืองเชียงราย ท่ี ชร ๐๑๑๘.๑/๓๒๕๐ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขออนุญาตขุดลอกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการเก่ียวกับการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนท่ี  

ตื้นเขิน พ.ศ.๒๕๔๗   ตามท่ีเทศบาลตําบลปาออดอนชัย ไดรวมลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจความเหมาะสมของโครงการท่ีจังหวัด

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสํารองเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ

จําเปนของรองนายกรัฐมนตรี และไดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบความพรอมของโครงการ เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ และไดแจง

นําสงรายละเอียดโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ จํานวน ๒ โครงการไดแก  

 ๑. โครงการขุดลอกแหลงเก็บน้ําหนองคือเวียง บานปาตึงงาม หมูท่ี ๑๘ ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย 

 ๒. โครงการขุดลอกหวยโปงแดง บานปุยคํา หมูท่ี ๑๔ ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

  บัดนี้จังหวัดเชียงราย ไดอนุมัติโครงการขุดลอกหวยโปงแดง บานปุยคํา หมูท่ี ๑๔ ตําบลปาออดอนชัย 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จึงขอใหเทศบาลตําบลปาออดอนชัยดําเนินการประชุมสภาองคกรปกครองสวน-

ทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาขออนุญาตขุดลอกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการเก่ียวกับการขุดลอกแหลงน้ํา

สาธารณประโยชนท่ีตื้นเขิน พ.ศ.๒๕๔๗ ตอไป 

ขอระเบียบกฎหมาย 

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการท่ีเก่ียวของกับการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะประโยชนท่ีตื้น

เขิน พ.ศ.๒๕๔๗ 

๒. ตามหนังสือท่ีวาการอําเภอเมืองเชียงราย ท่ี ชร ๐๑๑๘.๑/๓๒๕๐ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง 

ขออนุญาตขุดลอกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการเก่ียวกับการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนท่ีตื้นเขิน 

พ.ศ.๒๕๔๗   จึงเสนอตอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติม 
ท่ีประชุม -ไมมีสมาชิกสภาฯสอบถาม 
ประธานสภาฯ -หากไมมีสมาชิกสภาฯสอบถามจะขอมติ ขอ 5.1 ขอความเห็นชอบในการขุดลอกแหลงน้ํา

สาธารณประโยชน โครงการขุดลอกลําหวยโปงแดง จํานวน 2 จุด ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาลตําบลปาออดอนชัย บานปุยคําหมูท่ี 14  ต.ปาออดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

 -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ -ท่ีประชุมมีมติ 
  -เห็นชอบ จํานวน 10 ทาน 
  -ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน  
  -งดออกเสียง  จํานวน 1 ทาน ไดแก ประธานสภาฯ 
 

5.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย (ตั้งจายรายการใหม) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 โครงการถมดินตลิ่งลําน้ํากรณ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตําบลปาออ-
ดอนชัย บานปากอ  หมูท่ี 6 ต.ปาออดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย   

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯชี้แจงรายละเอียด 
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นายกเทศมนตรีฯ -ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย(ตั้งจายรายการใหม) โครงการถมตลิ่งลําน้ํากรณ ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาลตําบลปาออดอนชัย บานปากอ หมูท่ี 6 ต.ปาออดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย  จ.เชียงราย  

  โอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม)  โครงการถมดินตลิ่งลําน้ํากรณ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตําบล

ปาออดอนชัย  บานปากอ หมูท่ี ๖ ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพ่ือเปนคากอสรางถมดิน

ตลิ่งลําน้ํากรณ บานปากอ หมูท่ี ๖ ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขนาดกวางไมนอยกวา ๓ 

เมตร ยาวไมนอยกวา ๔๐๐ เมตร ปริมาณดินถมเฉลี่ยไมนอยกวา ๑,๗๕๒ ลูกบาศกเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลปาออ-

ดอนชัย ท่ีพิกัด UTM ๔๗ Q ๕๘๒๐๕๘ ๒๑๙๕๖๒๑ Datum Line WGS ๘๔ ถึงท่ี พิกัด UTM ๔๗ Q ๕๘๑๗๕๙ 

๒๑๙๕๓๗๘ Datum Line WGS ๘๔ พรอมปายโครงการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) 

  โอนลด บัญชีโอนงบประมาณรายจาย(ตั้งจายรายการใหม) โอนครั้งท่ี ๑๑ อนุมัติเม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ 

๒๕๖๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสราง   

สิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกแหลงเก็บน้ําหนองคือเวียง บานปาตึงงาม หมูท่ี ๑๘ ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมือง-

เชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งจายจากเงินอุดหนุน งบประมาณตั้งไว ๓๖๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 

๒๒๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเพียงพอตอการเบิกจาย จึงขอโอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๐,๐๐๐ บาท 

ขอระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธกีารงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 

๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  จึงไดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออ

ดอนชัย เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติม 
ท่ีประชุม -ไมมีสมาชิกสภาฯสอบถาม 
ประธานสภาฯ  -หากไมมีสมาชิกสภาฯสอบถามจะขอมติ ขอ 5.2  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย (ตั้ง

จายรายการใหม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการถมดินตลิ่งลําน้ํากรณ ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาลตําบลปาออดอนชัย บานปากอ  หมูท่ี 6 ต.ปาออดอนชัย อ.เมือง-
เชียงราย จ.เชียงราย        

 -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ -ท่ีประชุมมีมติ 
  -เห็นชอบ จํานวน 10 ทาน 
  -ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน  
  -งดออกเสียง  จํานวน 1 ทาน ไดแก ประธานสภาฯ 
 

5.3 ขอความเห็นชอบในการจายเงินหมวดเงินอุดหนุน  เพ่ืออุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันเพ่ิมเติมของ โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4 โรง 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
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นายกเทศมนตรีฯ  -ตามท่ีเทศบาลตําบลปาออดอนชัย ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ 
งบประมาณต้ังไว 2,231,000 บาท นั้น 

ขอเท็จจริง 
  1. เทศบาลตําบลปาออดอนชัยไดสํารวจจํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561  ของสถานศึกษา
ในสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ี เพ่ือใชเปนขอมูลจัดสรรอาหารเสริมนม และอาหารกลางวันในภาคเรียนท่ี 1/2561 และตั้ง
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีขอมูลดังตอไปนี้ 

ท่ี สถานศึกษา 

จํานวนนักเรียนในเทศ
บัญญัติงบประมาณ 

พ.ศ.2560 

จํานวนนักเรียน 

ณ วันท่ี 

10 มิถุนายน 2561 

เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

รร.บานปาออดอนชัย 

รร.บานปุยคํา 

รร.บานริมลาว 

รร.บานสันกลาง 

รร.บานหนองหมอ 

รร.บานหวยทราย 

59 

121 

98 

22 

149 

44 

62 

124 

101 

57 

145 

42 

+3 

+3 

+3 

+35 

-4 

-2 

 

รวม 493 531 +38  

  2. ขอมูลการสํารวจนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 เปรียบเทียบกับจํานวนนักเรียนในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึน 38 คน    

3. อัตราการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันใหแกนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. นักเรียน
เพ่ิมข้ึน 38 คน จํานวน 100 วันทําการ ตองใชงบประมาณเพ่ิมเติม 76,000 บาท (เจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน) 
  4. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ไดแจงซักซอมแนวทางการใชจายเงินสะสม ทดลองจายไปพลาง
กอน ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1180 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561  ขอ 2 อาหารกลางวันและอาหารเสริม
นม (2.4) กรณีสถานศึกษาสังกัดหนวยงานอ่ืนไดรับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันไมเพียงพอ เนื่องจากมีจํานวนเด็ก
รายใหมเพ่ิมข้ึน ทําใหมีรายจายมากกวางบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ใหสถานศึกษาจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุน
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมเติม  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถโอนงบประมาณรายจาย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือ
สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนคาอาหารกลางวันในสวนท่ีเพ่ิมข้ึนได หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีงบประมาณ ไม
เพียงพอใหถือปฏิบัติตามขอ 2.3 และใหรายงานจังหวัดเพ่ือแจงกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินเสนอของบประมาณ
เพ่ิมเติมในสวนท่ียังไมไดรับการจัดสรรตอไป    

  ขอกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 
และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 30 การโอนการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเงินประเภทอ่ืนท่ีตองนํามาตั้ง 
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งบประมาณรายจายตามขอ 15 ใหเจาหนาท่ีงบประมาณมีอํานาจอนุมัติโอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายได เม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว 
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559  
  3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
  4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ 

 ขอพิจารณา 
 เพ่ือใหการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ท่ีอยูในพ้ืนท่ี
เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย เทศบาลไดโอนงบประมาณดังตอไปนี้ 
 1. โอนงบประมาณเพ่ิมเติม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ เพ่ืออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลปาออดอนชัย ไดแก รร.บาน-
ปาออดอนชัย, รร.บานปุยคํา, รร.บานริมลาว, รร.บานสันกลาง จํานวน  38 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 100 วัน เปนเงิน
ท้ังสิ้น 76,000 บาท (เจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน)  
 2. โอนลดงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดคาวัสดุ คาอาหาร
เสริม(นม) งบประมาณตั้งไว 1,483,730 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 691,112 บาท  โอนลด จํานวน 76,000 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 615,112 บาท  ซ่ึงจะตองขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการจายเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวันเพ่ิมเติมใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 76,000 บาท 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติม 
เลขานุการสภาฯ -สอบถามเก่ียวกับจํานวนนักเรียนโรงเรียนบานสันกลางท่ีเพ่ิมข้ึนมานี้เปนขอมูลท่ีเปนปจจุบัน

แลวหรือยัง 
นายผดุงศิลป อินทะรังษี -ความจริงแลวนักเรียนโรงเรียนบานสันกลางในปการศึกษาท่ีผานมามีนักเรียนจํานวน 10 คน 

แตวาไดตั้งงบประมาณฯในป 2561 ไวจํานวน 22 คนตามท่ีโรงเรียนแจงมา  นักเรียนยายมา
จากโรงเรียนบานสันทราย จํานวน 47 คน วิธีการคิดโดยคํานวณจากนักเรียนท่ีมีอยูจริงบวกกับ
นักเรียนท่ียายเขามา  เพราะฉะนั้นจึงขาดคาอาหารกลางวันไป จํานวน 35 คน 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
ท่ีประชุม -ไมมีสมาชิกสภาฯสอบถาม 
ประธานสภาฯ -หากไมมีสมาชิกสภาฯสอบถามจะขอมติ ขอ 5.3  ขอความเห็นชอบในการจายเงินหมวดเงิน

อุดหนุน  เพ่ืออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพ่ิมเติมของ โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4 โรง
เปนเงินท้ังสิ้น 76,000 บาท 

 -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ -ท่ีประชุมมีมติ 
  -เห็นชอบ จํานวน 10 ทาน 
  -ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน  
  -งดออกเสียง  จํานวน 1 ทาน ไดแก ประธานสภาฯ 
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  5.4 ขอความเห็นชอบการรับมอบโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 งานฐาน

รากถังบรรจุน้ําพีอี ชนิดเอลิเซอร ขนาด 3,000 ลิตร พรอมรางน้ําสังกะสี หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มอบใหแก เทศบาลตําบลปาออดอนชัย 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ  - ตามท่ีหนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ไดสงมอบโครงการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  งานฐานรากถังบรรจุน้ําพีอี ชนิดเอลิเซอร ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร มอก.๑๓๗๙-๒๕๕๑ ตามแบบ
หมายเลข กกช.๕๖๒๕๑ พรอมรางน้ําสังกะสีตามแบบหมายเลข กกช.๕๑๐๐๘ ท่ีตั้ง บานสันกลาง หมูท่ี ๑๓ ตําบลปาออ
ดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นั้น 

ขอเท็จจริง กองชางเทศบาลตําบลปาออดอนชัย จึงขอความเห็นชอบรับมอบโครงการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  งานฐานรากถังบรรจุน้ําพีอี ชนิดเอลิเซอร ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร มอก.๑๓๗๙-๒๕๕๑ ตามแบบ
หมายเลข กกช.๕๖๒๕๑ พรอมรางน้ําสังกะสีตามแบบหมายเลข กกช.๕๑๐๐๘ ท่ีตั้ง บานสันกลาง หมูท่ี ๑๓ ตําบลปาออ
ดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพ่ือประโยชนของเทศบาลตําบลปาออดอนชัย และใหบริการประชาชนใน
พ้ืนท่ี  

ระเบียบ/ขอกฎหมาย/หนังสือสั่งการ 

1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 122 ใหระเบียบสํานัก-
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 และบรรดาระเบียบขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกําหนดใดๆเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือ
จัดจาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีไมอยูภายใตบังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 แลวแตกรณี
รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐยังคงใชบังคับไดตอไป
เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ 

2. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/020147 
ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ซ่ึงคณะกรรมวินิจฉัย
ปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้  

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 3 บัญญัติวา “ให
ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ 
และขอกําหนดใดๆของหนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้” ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มี
เจตนารมณใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ สําหรับกรณีอ่ืนท่ีมิไดเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุก็ยังคง
ดําเนินตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน (อปท.) หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติด
พัน หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน และเปนไปตามระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ แตอยางไรก็ดีหลังจากท่ีไดรับพัสดุมาแลวจะตอง
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560  หมวด 9 “การบริการ-
พัสดุ” ตอไป 
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ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติม 
ท่ีประชุม -ไมมีสมาชิกสภาฯสอบถาม 

 ประธานสภาฯ  -หากไมมีสมาชิกสภาฯสอบถามจะขอมติ ขอ 5.4 ขอความเห็นชอบการรับมอบโครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 งานฐานรากถังบรรจุน้ําพีอี ชนิดเอลิเซอร ขนาด 3,000 ลิตร 
พรอมรางน้ําสังกะสี หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มอบใหแก 
เทศบาลตําบลปาออดอนชัย 

 -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ -ท่ีประชุมมีมติ 
  -เห็นชอบ จํานวน 10 ทาน 
  -ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน  
  -งดออกเสียง  จํานวน 1 ทาน ไดแก ประธานสภาฯ 
 

 5.5 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย (ตั้งจายรายการใหม) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561    เพ่ือจายเปนคาจางออกแบบ จางควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงเจริญ หมูท่ี 17  ต.ปาออดอน
ชัย  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ  -ขอเท็จจริง 
  1. สภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย ไดอนุมัติกันเงินในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือใชเงินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงเจริญ จํานวน 1,400,000 บาท เพ่ือจาย
เปนคากอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงเจริญ ขนาดกวาง 9 เมตร ยาว 16 เมตร สูงจากพ้ืนถึงหนาเสา 3 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 144 ตารางเมตร  

  2. สภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย ไดอนุมัติกันเงินไวในปงบประมาณ พ.ศ.2560  ตามขอท่ี 1 อีก 1 
ปงบประมาณ เนื่องจากยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชเงินตอไปอีก 
  3.  ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงราย ไดทําหนังสือ ท่ี ชร 0011.4/1313 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
การขออนุญาตใชท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน โดยอนุญาตใหใชท่ีดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภค  และกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูป
ท่ีดิน ท่ี 55/2561 ท่ีดินตั้งอยูท่ี หมูท่ี 17 ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เนื้อท่ี 1 ไร 3 งาน 
76 ตารางวา 
  4. กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ.2560  
ใหไว ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ไดกําหนดอัตรารอยละงบประมาณคากอสรางท่ีไมซับซอนรอยละ 4.5 ดังนั้นโครงการ
กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงเจริญตั้งงบประมาณไว 1,400,000 บาท ฉะนั้น ตองตั้งงบประมาณคาจางผู
ใหบริการงานจางออกหรือควบคุมงานกอสราง จํานวน 63,000 บาท (หกหม่ืนสามพันบาทถวน) 

  ขอกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 
และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
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  2. กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๖๐  
ใหไว ณ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ขอพิจารณา 
 เพ่ือใหการตั้งงบประมาณหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสรางเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงขอโอน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังตอไปนี้ 
 1. โอนงบประมาณตั้งรายการใหม ในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดคา 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายเพ่ือจางออกแบบ จางควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง จํานวน 63,000 บาท (หกหม่ืนสามพันบาทถวน) 
 2. โอนลดงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ งบประมาณตั้งไว 25,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 25,000 บาท          
ขอโอนลด จํานวน 25,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน – บาท 
 3. โอนลดงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง งบประมาณตั้งไว 200,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือกอนโอน 33,500 บาท ขอโอนลด จํานวน 33,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน – บาท 
 4. โอนลดงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  หมวดสาธารณูปโภค 
ประเภทคาบริการโทรศัพท งบประมาณตั้งไว 15,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 12,593.57 บาท ขอโอนลด 
จํานวน 4,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 8,093.57 บาท 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติม 
ท่ีประชุม -ไมมีสมาชิกสภาฯสอบถาม 

 ประธานสภาฯ  -หากไมมีสมาชิกสภาฯสอบถามจะขอมติ ขอ 5.5 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย (ตั้งจาย
รายการใหม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือจายเปนคาจางออกแบบ จางควบคุมงานท่ี
จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ดงเจริญ หมูท่ี 17 ต.ปาออดอนชัย อ.เมืองเชียงราย  จ.เชยีงราย  จํานวนเงิน 63,000 บาท 

 -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ -ท่ีประชุมมีมติ 
  -เห็นชอบ จํานวน 10 ทาน 
  -ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน  
  -งดออกเสียง  จํานวน 1 ทาน ไดแก ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ -ขอบคุณเลขานุการสภาฯ 
 
วาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายบัญญัติ ปนอินทร - ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีฯใหเขารวมตรวจเยี่ยมหอพักในสถานศึกษาท่ีวิทยาลัย

กาญจนาภิเษกรวมกับหัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ผลสรุปออกมาวามีการใชหอพักผิด
ประเภท คือใชอาคารเรียนเปนหอพัก คณะกรรมการในระดับจังหวัด มีรองปลัดจังหวัดเปน
หัวหนาทีมพรอมดวยคณะทํางานของจังหวัด เชน สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมจังหวัด 
ตํารวจ ทหาร กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะท่ีเปนเจาของพ้ืนท่ีในเม่ือระดับจังหวัดมาตรวจสอบ
ปรากฏวาไมถูกระเบียบในหลายๆประเด็น การรายงานในสวนของเทศบาลตําบลปาออดอนชัย 
จะรายงานแบบไหน ในสวนความรับผิดชอบของเทศบาลฯในฐานะเจาของพ้ืนท่ีถาหากมี 
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ผลกระทบ มีเรื่องมีราวเก่ียวกับหอพักหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนในสวนท่ีเราจะตอง
รับผิดชอบจะปฏิบัติอยางไรฝากเรียนทานปลัดเทศบาลดวย 

 -ขอเพ่ิมเติมท่ีโรงเรียนบานสันกลาง มีจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนมาอีก 38 คน ทําใหตองโอนเพ่ิม
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เนื่องจากโรงเรียนบานสันทรายนอยซ่ึงเปนสาขาของโรงเรียนอนุบาล
เมืองเชียงราย ทางโรงเรียนสันทรายนอยจะประมวลการเรียนการสอนเปนภาษาตางประเทศ ซ่ึง
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย(บานสันทรายหลวง) เปนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  สวนโรงเรียนสันทราย
นอยเปนสาขาจัดการเรียนการสอนใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการสอนใหกับเด็ก มีจํานวน
นักเรียนประมาณรอยกวาคน โรงเรียนสันทรายนอยไมสามารถท่ีจะเขาในระบบของ สพฐ.ได คือ
จะตองมีครูประจําท่ีเปนขาราชการ จัดการเรียนการสอน ปรากฏวาสมาคมผูปกครองไมยอมจึง
สงผลใหเด็กบางสวนยายไปเขาโรงเรียนในเมืองและมีบางสวนยายมาเขาโรงเรียนบานสนกลาง 

นางอรุณรัศมี คําภูแกว  -ถนนชํารุดบริเวณสามแยกหลังวัดหนองหมอ, ทางโคงขางวัดหนองหมอเปนหลุมกวาง และ
บริเวณทางแยกสะพานจากบานหนองหมอเลี้ยวขวาไปบานสันสลีเลี้ยวซายไปบานสันมะนะ   
ชวยไปซอมแซมใหดวย 

 -สอบถามหินคลุก ลําดับตอไปจะเปนหมูไหน และจะดําเนินการเม่ือไหร   
-บานสันสลี หมูท่ี 5 ซอย 13 ไดทําหนังสือขอหินคลุกเขามาแลวไมทราบวาจะเอาไปลงได
เม่ือไหร 
-ขอบคุณคณะผูบริหารท่ีใหการสนับสนุนกระสอบบรรจุดินปองกันตลิ่งพังบริเวณฝายลูก 1 

นายจินดา  สัตนาโค -การซอมถนนปจจุบันยางมะตอยหมด จะไดใหกองชางดําเนินการจัดซ้ือ หากของมาเม่ือไหรจะ
ไดดําเนินการซอม 

 -หินปนดิน ยังคางหมูท่ี 14 ประมาณ 50 คิว สาเหตุท่ีชาเนื่องจากฝนตกชุก จึงขอดําเนินการใน
สวนของหมูท่ี 14 ไปกอน 

นายทรงวุฒิ แกวสิทธิ -ปากเหมืองเขาเวียงตื้นเขิน ขอใหรีบดําเนินการดวย 
 -ถนน ค.ส.ล.ตามเทศบัญญัติฯ ป พ.ศ.2561 ไดดําเนินการไปไดก่ีหมูบานแลว 
 -ฝากแกไขถนนในหมูบานสันมะนะ หมูท่ี 8 บริเวณหนารานน้ําเง้ียว  ถนนเปนคลื่นเนื่องจาก 

รากไม  ทําใหเกิดอุบัติเหตุรถลมเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2561  
นายกเทศมนตรีฯ -สําหรับถนนเปนคลื่น บานสันมะนะ จะใหกองชางไปดําเนินการแกไข 
 -ถนน ค.ส.ล. ขออนุญาตใหผูอํานวยการกองชางเปนผูชี้แจง 
นายสมพล บั้งเงิน -สําหรับโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ท่ีบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.

2561  นั้นยังไมไดดําเนินการ จํานวน 6 หมู ไดแก หมูท่ี 3,6,9,14,20,21  ไดทําบันทึก
มาแลว 2 ครั้ง และกําลังจะดําเนินการทําบันทึกเสนอผูบริหาร ใหพัสดุหาผูรับจางตอไป 

นายกเทศมนตรีฯ -ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ปจจุบันระเบียบ กฎเกณฑตางๆจะเขมงวดข้ึน แมแตถนนก็จะอยูในระเบียบ
ขอบังคับของสภาวิศวกรวาในสวนของการกอสรางทางสาธารณะตองระดับสามัญวิศวกรรับรอง
ทําใหตองจางวิศวกร ใชงบประมาณเพ่ิมเติมอีกรอยละ 4.5 ของงบประมาณโครงการ ซ่ึงเดิมได
ขอความอนุเคราะหไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแตก็ไดรับการปฏิเสธมาตลอด  จึงตองจาง
วิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร รับรอง  จึงฝากสมาชิกสภาฯชวยประชาสัมพันธใหกับประชาชน
ไดเขาใจวาไดมีการเพ่ิมข้ันตอนเขามาใหม 

นายจํารัส ทองคํา -เสนอกรณีท่ีดินสาธารณะบานปากอ หมูท่ี 6  อยากใหนิติกร ไดศึกษาแนวทางการแกไขปญหา
ใหกับประชาชนดวย 

 -ประชาชนฝากสอบถามวาทําไมไมมีการพนหมอกควัน เพราะอะไร 
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นายกเทศมนตรีฯ -กรณีท่ีดินสาธารณะหมูท่ี 6 ท่ีไดเสนอมาจะรับไวพิจารณาใหนิติกรไปศึกษาแนวทางแกไข  

-กรณีการพนหมอกควัน ปกติจะพนปละ 2 ครั้งแตลดเหลือครั้งเดียว ขอใหหัวหนาฝาย
บริหารงานสาธารณสุขไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 

น.ส.ภัทรวดี ชื่นชิด -การพนหมอกควัน ไดดําเนินการขออนุมัติไปแลว ขณะนี้อยูในระหวางหาทีมตัวแทนในการจาง 
เหมาพนหมอกควัน สําหรับงบประมาณในปนี้สามารถพนได 1 ครั้ง ดวยงบประมาณท่ีมีจํากัด 
การพนหมอกควันเปนการปูพรม ตามท่ีนางสาวปยะวรรณ วรรณไกรโรจน ไดเขารวมประชุม
เรื่องของการปองกันโรคไขเลือดออก ก็ไดใหขอมูลเหมือนกับทุกครั้งในเรื่องของหลักวิชาการ คือ
การพนปูพรมยาจะอยูได 3-5 วันแลวยาจะสลายไป ไมไดเปนการปองกันท่ีแทจริง  การปองกัน
โรคไขเลือดออกท่ีแทจริงคือการทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย 

นายจํารัส ทองคํา -การท่ีประชาชนไมเขาใจเกิดจากการสื่อสารระหวางเทศบาลฯกับประชาชน  ณ  วันนี้ประชาชน
ยังเขาใจวาปกติเวลานี้ตองพนหมอกควันแลว บางหมูบานดิ้นรนท่ีจะหาเงินมาพนหมอกควัน
กันเอง  ท่ีผานมาไดรณรงคหรือวาใหความรูแกประชาชนใหพอเขาใจมากนอยแคไหน วาการ
แกไขปญหาท่ีแทจริงแลวคืออะไร ไดชี้แจงในท่ีประชุมประชาคมหรือไมอยางไร ตองสื่อสาร
ระหวางเทศบาลฯ กับผูนํากับพ่ีนองประชาชน 

น.ส.ภัทรวดี ชื่นชิด -ทานปลัดเทศบาลฯ ไดชี้แจงในท่ีประชุมประชาคมเม่ือสองเดือนท่ีผานมาวาเทศบาลฯจะมีการ
พนหมอกควัน 1 ครั้งในปนี้  สําหรับกองสาธารณสุขไดพูดคุยกับผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลปาออดอนชัยมาตลอด และผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ปาออดอนชัย ไดพูดในท่ีประชุมประชาคมมาโดยตลอด การพนหมอกควันทุกครั้งไมสามารถ
รณรงคได การพูดในท่ีประชุมประชาคมเปนชองทางหนึ่งแตเราไมสามารถไปบอกกับทุกหลังคา
เรือนไดตองอาศัยผูใหญบาน สมาชิกสภาฯ รวมดวยชวยกัน การท่ีเราใชเทคโนโลยีบางคนไดรับ
บางคนก็ไมไดรับ หรือประกาศทางเสียงตามสายบางคนไดยินบางคนก็ไมไดยิน  การพูดปากตอ
ปากนาจะเปนการใหความรูท่ีดีหากเทียบกับการใหขอมูลในรูปแบบอ่ืน  สําหรับกองสาธารณสุข
หากออกพ้ืนท่ีไมวาจะเปนโครงการ สปสช.หรือรวมกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลก็จะมี
โอกาสใหความรูท้ังโรคไขเลือดออก การปองกันเปนอยางไร สารเคมีตกคางเปนอยางไร  การให
ความรูเรื่องโรคพิษสุนัขบา การคัดแยกขยะ  แตดวยจํานวนของหมูบาน จํานวนของคนการรับรู
การใชเวลาสั้นๆคงจะเห็นผลไดยาก 

นายสมพบ มณีคํา -สอบถามสะพานบานปาออ จะดําเนินการไดเม่ือไหร 
 -ถนนสายตูยามหนองหมอเดิมไปบานปาออชํารุด ฝากซอมแซมดวย โดยเฉพาะหัวสะพานขามลํา

น้ํากรณมีการทรุดตัวดวย 
ประธานสภาฯ -ถนนบานสันทรายยาว หมูท่ี 12 ชํารุดและหัวสะพานท่ีจะขามไปบานหลายเหมืองหัวสะพาน    

ก็ทรุดเหมือนกัน 
นายกเทศมนตรีฯ -กรณีสะพานบานปาออ เทศบาลฯไดทําหนังสือแจงไปยังผูรับเหมาตลอดแตก็ยังไมเขามา

ดําเนินการ และสาเหตุของการลาชาเกิดจากการแกไขแบบเนื่องจากเสาเข็มไปชิดกับรางสงน้ํา
เกินไป 

นายบัญญัติ ปนอินทร -ขอเพ่ิมเติมกรณีสะพานบานปาออชาเนื่องจากเสาเข็มไปชิดกับรางสงน้ํา ทางกองชางไดทํา 
หนังสือขอแกไขแบบไปยังผูวาราชการจังหวัดเชียงรายและอยูในระหวางรอการอนุมัติจาก                               
ผูวาราชการจังหวัดเชียงรายดวย 

นายสมพล บั้งเงิน -กองชางไดทําหนังสือแจงไปยังผูประกอบการแลวหลายครั้ง  แตผูประกอบการก็ยังไมเขามา  
                               ดําเนินการแตอยางใด 
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นายกเทศมนตรีฯ -ขอเพ่ิมเติมกรณีสะพานท่ีขอแกไขแบบ เนื่องจากลูกตุมจะมีขนาดใหญกวาเสาเข็มหากไมยาย

เสาเข็มเกรงวาจะทําใหรางสงน้ําเสียหายได 
 -สําหรับการจางงานหากเกิน 500,000 บาท ตองใชวิธีอิเล็คทรอนิคสไมสามารถเจาะจงบริษัทได 
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯคงจะชี้แจงใหประชาชนใหหายของใจได 
เลขานุการสภาฯ -ผูสูงอายุหมูท่ี 15 ชื่อนางผัด สมจิตต มีความประสงคจะไปอยูบานพักคนชรา ก็ไดประสาน

มายังเทศบาลฯและไดสงเรื่องไปยังพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย ซ่ึงได
ตอบรับกลับมาในเบื้องตนใหเงินชวยเหลือจํานวน 2,000 บาท จากนั้นก็จะรอคิวท่ีจะไปอยูบาน
ธรรมปกรณจังหวัดเชียงใหม 

 -ถนนบริเวณหัวสะพานบานรองขุนชํารุดเปนหลุมเปนบอ  
 -ถนนบริเวณหนารานวงเดือน ประชาชนฝากถามวาไดสงมอบแลวหรือยัง เห็นวางานยังไมคอย

เรียบรอยและประชาชนฝากบอกมาวาขอเปนเทลาดบริเวณหัวสะพานไดไหม 
นายกเทศมนตรีฯ -หัวสะพานบานรองขุนจะรับไวพิจารณาดําเนินการ 
 -สําหรับสะพานบริเวณสี่แยกรานวงเดือนเรียบรอยแลว  คงคางในสวนของการวางทอ สําหรับใน

สวนของหัวสะพานไมไดอยูในโครงการ  ท่ียังไมไดดําเนินการเพราะวาดินหัวสะพานยังไมแนน
ตองถมหินปนดินไปเรื่อยๆจนกวาดินจะแนนรวมท้ังบริเวณขอบถนนดวย จึงขอความอนุเคราะห
จากสมาชิกสภาฯไดชี้แจงใหประชาชนทราบ 
-โครงการหลอเทียนเขาพรรษา ประจําป พ.ศ.2561  ตามท่ีไดแจงประชาสัมพันธในท่ีประชุม
ประชาคมวาจะมีพิธีหลอเทียนในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561  นําไปถวายประมาณวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2561  แตเนื่องจากแบบพิมพท่ีไปสั่งไวทําใหไมทันจึงขอเลื่อนไปกอนหากมี
กําหนดการท่ีแนนอนเม่ือไหรจะแจงใหทราบ  

ประธานสภาฯ -ขอเพ่ิมเติมในสวนของการสงหนังสือนิมนตพระสงฆมาทําพิธี ขอใหระบุดวยวามีรถรับ – สง 
หรือจัดรถไปเอง 

ประธานสภาฯ -เม่ือไมมีทานใดจะเพ่ิมเติมพอสมควรแกเวลาขอปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2561 
-ขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุม 

เลิกประชุมเวลา 16.25 น. 
                                                         
                                                                        คันธารัตน  โสมปยาภรณ  
                                                                 (นางสาวคันธารัตน  โสมปยาภรณ) 
                                                                   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
                                                                      ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                               
 
                                                                           คนึงนิตย  พรมมินทร 
            (นางสาวคนึงนิตย  พรมมินทร) 
                                                              เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย 
                                                                        
 

  ผูตรวจรายงานการประชุม 



- 14 - 
 
  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย  ไดตรวจรายงาน               
การประชุม สภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2561  วันพฤหัสบดี  ท่ี 5  กรกฎาคม 2561                     
เม่ือวันท่ี ....11  กรกฎาคม  2561..... 
 
            
                                                              ยุทธพงศ  ไวยะกา 

(นายยุทธพงศ  ไวยะกา) 
ประธานกรรมการ 

 
                                                    พรศักดิ์  ไชยชมภู 

(นายพรศักดิ์  ไชยชมภู) 
กรรมการ 

 
                                                   ไพฑูรย  สุวรรณทา 

(นายไพฑูรย  สุวรรณทา) 
เลขานุการคณะกรรมการ 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2561  วันท่ี  5 
กรกฎาคม  2561  ณ  หองประชุมตนออ 1 เทศบาลตําบลปาออดอนชัย  เม่ือวันท่ี...14  สิงหาคม  2561.... 
 

 
 

ลงนามแลว 
 

 

                                                   ชิราวุฒิ  นันตะรัตน 
                                                          (นายชิราวฒุิ  นันตะรัตน)                                 
                    ประธานสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย



 
 

/-2-ผูเขารวมประชุม... 

  
 


